

Số: 459/2021/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CII

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (“IFRS”) để lập báo cáo tài chính (“BCTC”) ngày càng phổ biến trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó và sẽ triển khai áp dụng chuẩn mực này từ năm 2025. Ở thời điểm hiện tại, Công Ty CII cũng đã và đang chủ động đón đầu xu hướng này như chuẩn bị đào tạo, tuyển dụng nhân sự và điều chỉnh, nâng cấp hệ thống phần mềm để triển khai áp dụng IFRS. Trên cơ sở Quyết định số 345/QĐ-BTC, ngày 16/03/2020 của Bộ Tài Chính, Công Ty CII dự kiến sẽ lập BCTC theo chuẩn mực kế toán quốc tế kể từ năm 2022.

Việc áp dụng IFRS mang lại rất nhiều giá trị tiềm tàng, giúp nâng tầm công ty đến gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời, mở ra nhiều cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, cụ thể như sau:

▪ **Việc lập BCTC theo IFRS sẽ phản ánh giá trị hợp lý của công ty**

IFRS yêu cầu thông tin được công bố phải tập trung phản ánh được diễn biến của thị trường tại thời điểm báo cáo. Do đó, cần phải đánh giá lại giá trị hợp lý, giá trị có thể thu hồi của tài sản và nợ phải trả, v.v chứ không chỉ là các thông tin quá khứ tại thời điểm phát sinh giao dịch (giá gốc). Nhờ vậy, các BCTC áp dụng theo IFRS có thể phản ánh giá trị hợp lý của công ty hơn.

Bên cạnh đó, IFRS cũng yêu cầu áp dụng nhiều mô hình tài chính để xác định giá trị tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý, giá trị có thể thu hồi, giá trị sử dụng, giá trị thời gian, giá trị nội tại, v.v. Vì vậy, thông tin tài chính được cung cấp trên nền tảng IFRS sẽ là công cụ để thực hiện công tác quản trị, giúp Công Ty đánh giá được tình hình tài chính chính xác và hiệu quả tại thời điểm báo cáo. Qua đó có những chiến lược điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như điều phối dòng tiền tương lai.



- **Giúp Công Ty CII tiếp cận các nguồn vốn quốc tế một cách dễ dàng hơn**
IFRS là chuẩn mực BCTC quốc tế đã được sử dụng tại hơn 140 quốc gia. Việc sớm áp dụng chuẩn mực này sẽ giúp các nhà đầu tư tiềm năng và đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng phân tích và so sánh CII với các doanh nghiệp quốc tế. Từ đó dễ dàng nắm bắt cơ hội để đưa ra quyết định đầu tư.

Từ các nhận định về lợi ích của việc áp dụng IFRS như trên, ngày 22 tháng 09 năm 2021, Hội Đồng Quản Trị Công Ty CII đã ban hành Nghị quyết số 283/2021/NQ-HĐQT về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CII theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) từ năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông; và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình cụ thể, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CII theo chuẩn mực IFRS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/09/2021 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC BÌNH

